



**จดหมายข่าว
กองแผนและงบประมาณ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 48 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
Vol.48 JULY**

แผนการดำเนินงาน

1. จุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดโครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการกิจกรรม / กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

2. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

2.3 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

3. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับ 1,2,3,4,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผน สามปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอ ดังนี้

1.1 บทนำ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ ผด.01

และบัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ โดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง					
รวม					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว					
รวม					

แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนปริมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละเสมอ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กองแผนและงบประมาณ ร่วม “ อบจ.เชียงราย สอมบุญหล่อเทียนพรรษา
“ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “
ณ ลานกิจกรรมเสาธง อบจ.เชียงราย



วันที่ 6,7 กรกฎาคม 2563 กองแผนและงบประมาณ ร่วมวางพวงหรีดคุณพ่อแก้ว ปันทา บิดาของนางวันนิดา คีลาวงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองแผนและงบประมาณ ณ บ้านเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 219 ม.11 บ้านศาลาเหมืองหิน ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางวราภรณ์ สมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนและงบประมาณ ร่วมดำเนินรายการและประชาสัมพันธ์เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT



วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ขนทรัพย์สินที่จำหน่าย
ส่งต่อให้กับกองพัสดุและทรัพย์สิน ณ ศูนย์เครื่องจักรคอยเขาควาย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019)



วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กองแผนงบประมาณ จัดประชุมพิจารณา
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองแผนและงบประมาณจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
อบจ.เชียงราย เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และคณะกรรมการพัฒนา อบจ.เชียงราย
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563



วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางนภากัญช์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563





วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรที่รับผิดชอบการทำแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ณ บ้านไร่เคียงดอย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
อบจ.เชียงราย ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายฯ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ในกิจกรรมจิตอาสา
ชีวิตวิถีใหม่ได้ร่วมพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย



CHIANGRAI CLINIC CENTER 1131

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. กองแผนและงบประมาณ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในกองแผนและงบประมาณและรับนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 4



วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมिर่างกายเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019)



วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายตรวจติดตามฯ กองแผนและงบประมาณ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)



วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 กองแผนและงบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย





พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



ทรงพระเจริญ